



รศ.ดร.ภนารี บุณราคมตระกูล
กองบรรณาธิการ



รศ.ดร.วิภาวี อุนพันธ์วิชิต
กองบรรณาธิการ



รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์วาณิช
กองบรรณาธิการ



ผศ.พญ.ปานปัน เบนจจุวรรณเทพ
กองบรรณาธิการ



ผศ.บพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง

ดิฉันในฐานะบรรณาธิการวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอขอบคุณ กองบรรณาธิการบริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ทุกท่านที่ได้ ท่วมเทแรงกายแรงใจร่วมกันผลักดันให้วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพฉบับนี้ ซึ่งเป็นฉบับที่ 3 ของปีที่ 22 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 สามารถเผยแพร่ออกสู่สายตาทุกท่าน ซึ่งวารสารฯ ฉบับนี้ประกอบด้วย รายงานผู้ป่วย (case report) จำนวน 1 เรื่อง บทความปริทัศน์ (review article) จำนวน 2 เรื่อง นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) จำนวน 5 เรื่อง และบทความวิจารณ์หนังสือ (book review) จำนวน 1 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 9 เรื่อง ซึ่งล้วนเป็นบทความวิชาการที่น่าสนใจทั้งสิ้น

กองบรรณาธิการวารสารฯ ได้ประชาสัมพันธ์การส่งตีพิมพ์บทความ วิชาการไปยังหน่วยงาน สถาบัน ภาครัฐ เอกชนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อยกระดับคุณภาพวารสารฯ สู่มาตรฐานฐานข้อมูลสากลระดับนานาชาติ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเริ่มมี การตีพิมพ์บทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2557 ผลตอบรับจากการที่ได้ประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความทาง วิชาการมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ปรากฏว่า มีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ ให้ ความสนใจส่งบทความวิชาการมาลงตีพิมพ์จำนวนมาก อีกทั้งยังมีช่องทาง เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้นิพนธ์ให้สามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์โดย online journal submission ทำให้ผู้นิพนธ์สามารถซักถามได้ต่อกับ กองบรรณาธิการ ดิฉันขอเป็นตัวแทนของกองบรรณาธิการบริหารวารสารฯ แสดงความขอบพระคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความวิชาการต่างๆ เข้ามา รวมทั้งขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่อนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพ บทความ และผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจ พร้อมคำแนะนำ และคำติชม บทความต่างๆ ท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒในการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดทำวารสารฯ เป็น อย่างดี

รศ.ดร.ภนารี บุณราคมตระกูล

บรรณาธิการ